

DÂY RÓN BÁM MÀNG (Velamentous cord insertion)

Tờ thông tin này sẽ giúp bạn hiểu dây rốn bám màng là gì, các xét nghiệm bạn cần và nguy cơ cho em bé của bạn khi được chẩn đoán.

Dây rốn bám màng là gì?

Dây rốn bám màng xảy ra khi dây rốn – cấu trúc kết nối giữa thai nhi và bánh nhau - không cắm trực tiếp vào bánh nhau, mà thay vào đó cắm vào màng ối. Điều này dẫn đến các mạch máu thai – bình thường sẽ được bảo vệ bởi lớp đệm - sẽ tiếp tục chạy dọc theo màng ối mà không được bảo vệ trước khi được cắm vào bánh nhau.

Dây rốn bám màng xảy ra như thế nào?

Hiện không rõ tại sao việc dây rốn bám màng xảy ra. Có giả thuyết rằng trong khi dây rốn có thể đã cắm đúng cách ở đầu thai kỳ, những thay đổi trong hình dạng bánh nhau và vị trí tương đối trong suốt thai kỳ có thể dẫn đến việc dây rốn không giữ đúng vị trí như ban đầu.

Bạn có nên làm thêm các xét nghiệm không?

Bác sĩ sẽ siêu âm kiểm tra các sự khác biệt cấu trúc giải phẫu (bất thường) của thai nhi khi thấy dây rốn bám màng. Phần lớn trường hợp sẽ không có các bất thường khác kèm theo.

Do dây rốn bám màng đôi khi có thể liên quan đến các thai nhẹ cân, bác sĩ có thể chỉ định siêu âm nhiều lần hơn để theo dõi sự phát triển của thai nhi, thường là mỗi 4-6 tuần và bắt đầu từ khoảng 24 tuần thai kỳ.

Nếu các mạch máu nằm gần cổ tử cung, bác sĩ có thể siêu âm đường âm đạo để kiểm tra xem bánh nhau có bám thấp không và các mạch máu không được bảo vệ có đi gần lỗ trong cổ tử cung hay không – đây là một tình trạng được biết đến với tên gọi mạch

máu tiền đạo. Điều này là một điểm quan trọng khác vì các mạch máu đi qua cổ tử cung có nguy cơ vỡ trong hoặc trước sinh.

Những điều cần chú ý trong suốt thai kỳ là gì?

Hầu hết các thai kỳ sẽ không có biến chứng. Tuy nhiên, bạn nên đi khám bác sĩ nếu ra nước ối hoặc đau bụng vì điều này có thể gây chèn ép các mạch máu dây rốn.

Dây rốn bám màng có ý nghĩa như thế nào đối với em bé sau khi sinh ra?

Dây rốn bám màng đơn độc, không liên quan đến mạch máu tiền đạo thường không ảnh hưởng đến em bé sau sinh.

Dây rốn bám màng có xảy ra trong lần mang thai tiếp theo không?

Nguy cơ dây rốn bám màng xảy ra trong lần mang thai tiếp theo tương tự như bất kỳ thai kỳ nào khác, khoảng 1%. Nguy cơ cao hơn một chút ở những trường hợp song thai.

Cập nhật lần cuối vào tháng 4 năm 2023.